

ระบบการจัดสรรที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2022
การจัดการแข่งขันสำหรับผู้สมัครเลือกที่เรียนเองที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน
คำถามที่พบบ่อย

(1) Q การจัดการแข่งขันสำหรับผู้สมัครเลือกที่เรียนเอง (DP) ที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน (การจัดการแข่งขัน) ภายใต้ระบบการจัดสรรสถานที่เรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษา (SSPA) คืออะไร?

A ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครแบบ DP สามารถยื่นใบสมัครไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมที่ต้องการได้ไม่เกินสองแห่ง (รวมถึงโรงเรียนมัธยมศึกษา รัฐบาลทั้งหมดและโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรง (DSS) ซึ่งเข้าร่วมในระบบ SSPA) ได้ในเดือนมกราคมของทุกปีตามปกติ ระยะเวลาการรับสมัครของ SSPA 2022 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 17 มกราคม 2022

เริ่มตั้งแต่ SSPA 2020 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมในระบบ (รวมถึง Jockey Club Ti-I College) หลังจากการดำเนินการการสมัคร DP แล้ว โรงเรียน จะต้องแจ้งให้ ผู้ปกครองทราบถึงผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดที่บุตรของพวกเขาอยู่ในรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำหรับระบบการเลือกที่เรียนเองทางจดหมายและทางโทรศัพท์ในวันที่ กำหนดก่อนการจัดสรรที่เรียนจากส่วนกลาง (CA)¹ วันที่กำหนดสำหรับ SSPA 2022 คือวันที่ 31 มีนาคม 2022 ผู้ปกครองที่ได้รับแจ้งถึงการสมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียน (Choice Forms) ในขั้นตอนของ CA ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายน

การจัดการแข่งขันตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้เป็นมาตรการในการบริการ กลไก และขั้นตอนต่าง ๆ ของ SSPA ที่มีอยู่นั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นักเรียนทุกคนใน SSPA รอบนี้จะได้รับผลการจัดสรรที่เรียนจากระบบ SSPA ในต้นเดือนกรกฎาคม ตามปกติ (รวมถึงไปถึงผลในขั้นตอน DP และ CA ด้วย) ผู้ปกครองจะต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนการลงทะเบียนกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่บุตรของพวกเขาได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลา

¹ โปรดดูหนังสือเวียนของกรมการศึกษา (EDB) เลขที่ 18/2019 สำหรับรายละเอียดของการจัดการแข่งขันสำหรับผู้สมัครเลือกที่เรียนเองที่ได้รับการคัดเลือกที่เรียน และตัวอย่างจดหมายการแจ้งเตือน

ที่กำหนด ผลของการจัดสรรสำหรับ SSPA 2022 จะประกาศในวันที่ 12 กรกฎาคม 2022 และระยะเวลาสำหรับการลงทะเบียน คือ จากวันที่ 14 กรกฎาคม ถึง 15 กรกฎาคม 2022

(2) Q ภายใต้การจัดการแข่งขันนี้ นักเรียนที่เป็นตัวสำรองและไม่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงผลการสมัครของพวกเขาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมหรือไม่?

A ภายใต้การจัดการแข่งขันนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมจะแจ้งเฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นที่รวมเข้าด้วยกันในรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับการเลือกที่เรียนเอง ของโรงเรียนนั้น โรงเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งกับผู้สมัครที่เป็นตัวสำรอง และไม่ผ่านการคัดเลือกถึงผลการสมัคร DP ของพวกเขาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็น

(3) Q การจัดการแข่งขันนี้เหมือนกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการของ DP หรือไม่?

A การจัดการแข่งขันซึ่งเป็นมาตรการในการบริหารนั้นจะไม่เหมือนกับการประกาศผลการจัดสรรที่เรียนในรอบสุดท้าย กลไกของ SSPA ที่มีอยู่นั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นักเรียนทุกคนใน SSPA รอบนี้จะได้รับผลการจัดสรรที่เรียนจาก SSPA ในเดือนกรกฎาคมตามปกติ (รวมไปถึงผลในชั้นตอน DP และ CA) ผู้ปกครองจะต้องดำเนินการขึ้นตอนการลงทะเบียนกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่บุตรของพวกเขา ได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนด ผลของการจัดสรรสำหรับ SSPA 2022 จะประกาศในวันที่ 12 กรกฎาคม 2022 และระยะเวลาสำหรับการลงทะเบียน คือ จากวันที่ 14 กรกฎาคม ถึง 15 กรกฎาคม 2022

(4) Q โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมจะแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับผู้สมัคร DP ทราบในวิธีทางใด?

A โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดสำหรับผู้สมัคร DP โดยทางจดหมายและทางโทรศัพท์ในวันที่กำหนด โรงเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอย่างดีถึงการจัดการแจ้งเตือน และรวบรวมรายละเอียดการติดต่อที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า วันที่กำหนดที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมจะแจ้งให้ผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับ SSPA 2022 คือ วันที่ 31 มีนาคม 2022

(5) Q หากนักเรียนที่ได้ยื่นใบสมัคร DP ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมสองแห่งแล้วพวกเขาจะได้รับการแจ้งว่าเป็นผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนทั้งสองแห่งตามลำดับหรือไม่?

A สำหรับนักเรียนแต่ละคนที่ส่งใบสมัคร DP ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมสองแห่งแล้วและผ่านการคัดเลือกทั้งสองโรงเรียน ผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งถึงการสมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งสองแห่งตามลำดับ นักเรียนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรียนที่ตนเลือกเป็นอันดับแรกตามกลไกของระบบ SSPA ที่ใช้อยู่

(6) Q หลังจากได้รับการแจ้งให้ทราบว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ผ่านการคัดเลือก จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม ผู้ปกครองจะต้องเปิดเผย อันดับของโรงเรียนที่เลือกให้กับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องและยืนยันการยอมรับ DP ที่ได้รับการเสนอหรือไม่?

A โดยระบบ SSPA ที่มีอยู่ ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเปิดเผยอันดับการเลือกโรงเรียนของพวกเขาให้กับโรงเรียนที่พวกเขาสมัครไปตอนขั้นตอน DP การแจ้งเตือนจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมถึงผู้ปกครองภายใต้การจัดการแจ้งเตือนนี้ไม่ใช่การประกาศผลการจัดสรรอย่างเป็นทางการ ดังนั้นผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเปิดเผยอันดับการเลือกโรงเรียนของพวกเขาต่อโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง หรือยืนยันการยอมรับ DP ที่ได้รับการเสนอให้หลังจากได้รับการแจ้งให้ ทราบที่บุตรของพวกเขาเป็นผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก DP จากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วม

(7) Q โรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมสามารถสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับอันดับการเลือกโรงเรียนของบุตรของพวกเขาได้หรือไม่?

A ภายใต้ระบบ SSPA ที่มีอยู่แล้ว ผู้ปกครองที่สมัคร DP สำหรับบุตรของพวกเขาไม่จำเป็นต้องเปิดเผยอันดับการเลือกโรงเรียนของพวกเขาต่อโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง กลไกของ SSPA ที่มีอยู่นั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้การจัดการแข่งขันเดือนดั่งนั้น โรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมไม่ควรสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

(8) Q โรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมต้องการทราบอะไรบ้าง เมื่อโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงผู้สมัคร DP ที่ผ่านการคัดเลือกโดยส่งทางจดหมายและติดต่อทางโทรศัพท์ตามวันเวลาที่กำหนด?

A เมื่อได้รับใบสมัคร DP จากผู้ปกครอง (โดยเฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่อาศัยอยู่หรือทำงานนอกฮ่องกง) โรงเรียนควรเตือนพวกเขาที่จะอัปเดตข้อมูลการติดต่อตามกำหนด ผู้ปกครองควรได้รับการแจ้งเป็นอย่างดีในเรื่องการจัดเตรียมสำหรับการแจ้งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก DP ให้ทราบทางจดหมายและทางโทรศัพท์ตามวันเวลาที่กำหนด นอกจากนั้น โรงเรียนควรจัดการที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของโรงเรียน รวมถึงการสำรองเวลาในการจัดส่งทางไปรษณีย์เพื่อแน่ใจว่าผู้ปกครองของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ การแจ้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับบุตรของเขาอยู่รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกของโรงเรียนนั้นสำหรับการเลือกที่เรียนเองในเวลาที่กำหนด การกำหนดเวลาในการโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการจัดการให้กับผู้ปกครองที่ไม่สามารถติดต่อตามเวลาที่กำหนดได้ และอื่นๆ

(9) Q โรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมควรจะจัดการอย่างไรกับการสอบถามทางโทรศัพท์จากผู้ปกครองเกี่ยวกับบุตรของพวกเขา เป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับเลือกของโรงเรียนหรือไม่?

A เมื่อพิจารณาถึงความยากต่อการตรวจสอบตัวตนของผู้โทรทางโทรศัพท์ โรงเรียนจึงขอแนะนำไม่ให้เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคลเมื่อได้รับการสอบถามดังกล่าว เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว)

โรงเรียนอาจแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงวิธีการซึ่งผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแจ้ง หากผู้ปกครองมีคำถามอื่นๆ โรงเรียนอาจจะจัดการกับคำถามต่างๆตามกลไกการตอบข้อสอบถามของโรงเรียนของพวกเขาได้

(10) Q นอกจากการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับผู้สมัคร DP ที่ได้รับการเลือกทางจดหมายและทางโทรศัพท์แล้ว โรงเรียนมัธยมสามารถใช่วิธีอื่นในการแจ้งพวกเขาหรือไม่?

A นอกเหนือจากการแจ้งผู้ปกครองถึงผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกทางจดหมายและทางโทรศัพท์แล้ว ทางโรงเรียนยังอาจจะแจ้งผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ด้วยการใช้วิธีอื่นๆในกรณีที่เป็น อย่างไรก็ตาม โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) เมื่อแจ้งกับผู้ปกครองด้วยวิธีอื่น

(11) Q หลังจากได้รับการแจ้งจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนอันดับของโรงเรียนที่เลือกให้บุตรของเขาได้ หรือไม่?

A ตามกลไกของ SSPA ที่มีอยู่ แบบฟอร์มการสมัครสำหรับ ที่นั่งในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เมื่อยื่นแล้ว จะไม่สามารถเรียกคืนหรือยกเลิก และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอันดับการเลือกโรงเรียนตามความพอใจได้ ดังนั้น ผู้ปกครองไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอันดับการเลือกโรงเรียนที่พอใจได้หลังจากได้รับการแจ้งถึงการรับสมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกของบุตรของพวกเขาจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วม

(12) Q หลังจากได้รับการแจ้งจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วผู้ปกครองจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนกับโรงเรียนนั้นทันทีหรือไม่?

A การจัดการแจ้งเตือนตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้เป็นมาตรการเกี่ยวกับการบริการ กลไกและขั้นตอนต่างๆ ของ SSPA ที่มีอยู่นั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมไปยังผู้ปกครองไม่ใช่การประกาศผลการจัดสรรที่เรียนอย่างเป็นทางการ และผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนกับโรงเรียนนั้นทันที ผู้ปกครองจะได้รับสลิปการจัดสรรสถานที่เรียน (Allocation Slip) และสลิปการตอบรับเข้าเรียน (Admission Slip) หลังจากการประกาศผล SSPA อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ถึงตอนนั้นผู้ปกครองจำเป็นต้องทำให้เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนกับโรงเรียนมัธยมที่ได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาการลงทะเบียนที่กำหนด

(13) Q สำหรับผู้ปกครองที่ได้รับการแจ้งเตือนจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมที่บุตรของพวกเขาเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือก พวกเขาจำเป็นต้องกรอกและยื่นแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียน(Choice Form) สำหรับ CA หรือไม่?

A นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมในระบบ SSPA จะได้รับแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียนในขั้นตอน CA ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายน สำหรับนักเรียนที่ได้รับการแจ้งว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก DP จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม ผู้ปกครองเพียงเซ็นชื่อบนแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียนหลังจากการกรอกข้อมูลการติดต่อ ชิดมาส่วนที่เป็นตัวเลือกโรงเรียนเพื่อระบุว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องเลือกโรงเรียน จากนั้นส่งแบบฟอร์มกลับไปโรงเรียนประถมศึกษาที่บุตรของพวกเขาศึกษา อยู่

(14) Q สำหรับผู้ปกครองที่ได้รับการแจ้งเตือนจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมว่าบุตรของพวกเขาเป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก DP พวกเขาสามารถลงทะเบียนที่เรียนใน DP และกรอกแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียนเพื่อการเข้าร่วมใน CA ได้หรือไม่?

A ภายใต้กลไกของ SSPA ที่มีอยู่ นักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียนด้วย DP จะไม่ได้รับการจัดสรรในสถานที่เรียนอื่น ๆ ในขั้นตอน CA ดังนั้นผู้ปกครองของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก DP ไม่จำเป็นต้องเลือกโรงเรียนในแบบฟอร์มตัวเลือกอีก ถึงแม้ว่าพวกเขาได้เลือกโรงเรียนในแบบฟอร์มตัวเลือกในขั้นตอน CA ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายน บุตรของพวกเขาจะยังคงได้รับการจัดสรรที่เรียนให้กับโรงเรียนมัธยมที่พวกเขาได้สมัครไปแล้วในขั้นตอน DP ซึ่งเป็นไปตามกลไกที่มีอยู่

(15) Q หากนักเรียนได้สมัคร DP กับโรงเรียนมัธยมหนึ่งหรือสองแห่งก่อนที่พวกเขาจะสมัครสำหรับการจัดสรรข้ามเครือข่ายและได้ยกเลิกการสมัคร DP เนื่องจากการสมัครข้ามเครือข่ายของพวกเขา ผู้ปกครอง จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มตัวเลือกในขั้นตอน CA หรือไม่?

A ภายใต้กลไก SSPA ที่มีอยู่ นักเรียนอาจจะยกเลิกการสมัคร DP ที่ใดที่หนึ่งหรือทั้งสองที่ หากพวกเขาต้องการที่จะสมัครสำหรับการจัดสรรข้ามเครือข่าย หากพวกเขาได้ทำการยกเลิกการสมัคร DP ของที่ใดที่หนึ่งหรือทั้งสองที่เพราะการสมัครข้ามเครือข่ายของพวกเขา

เขาถึงแม้ว่าพวกเขาได้รับการแจ้งว่าเป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้การจัดการแจ้งเดือนนี้ DP ที่เกี่ยวข้องนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หาก DP ทั้งหมดที่เสนอโดยโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมได้ถูกยกเลิกเนื่องจากการสมัครข้ามเครือข่าย ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องนี้จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียนเพื่อว่าบุตรของพวกเขาจะสามารถเข้าร่วมใน CA ได้ หากผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องนี้ไม่ทำการเลือกโรงเรียนใดๆในแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียน และนักเรียนดังกล่าวไม่ได้รับการเสนอสถานที่เรียนจากโรงเรียนมัธยมที่ไม่ได้เข้าร่วม DSS (NDSS secondary schools) นักเรียนที่เกี่ยวข้องนี้ก็จะได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนตามกลไกการจัดสรรที่กำหนดไว้

(16) Q หากนักเรียนไม่ได้รับการแจ้งจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมว่าเป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก DP นั้นหมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการจัดสรรให้กับโรงเรียนในขั้นตอน DP ใช่หรือไม่?

A ภายใต้การจัดการแจ้งเดือนนักเรียนบางคนอาจได้รับการแจ้งเดือนเกี่ยวกับการสมัคร DP ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งสองแห่ง และสุดท้ายพวกเขาจะได้รับการจัดสรรไปโรงเรียนตัวเลือกแรกของพวกเขาซึ่งเป็นไปตามกลไก SSPA ที่มีอยู่ ทำให้อีกโรงเรียนหนึ่งมีที่นั่งว่าง นอกจากนี้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกบางคนอาจสละสิทธิ์การจัดสรรใน DP ที่ได้จัดสรรให้กับพวกเขาและรับที่เรียนที่เสนอให้โดย NDSS secondary schools ตำแหน่งที่เรียนที่ได้จัดสรรให้กับผู้สมัครที่ได้รับการจัดสรรใน DP เหล่านี้จะถูกทำให้ว่างเช่นกัน ดังนั้นนักเรียนบางคนที่ไม่ได้รับการแจ้งอาจถูกจัดสรรไปโรงเรียนซึ่งพวกเขาได้สมัครไปแล้วในขั้นตอน DP ในฐานะผู้สมัครสำรอง

(17) Q ผู้สมัครตัวสำรองจะได้รับการแจ้งจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมว่าพวกเขาจะได้รับการจัดสรรที่เรียนใน DP ได้หรือไม่?

A การจัดการแจ้งเดือนจะไม่สามารถนำมาใช้ได้กับผู้สมัครตัวสำรองและผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนทุกคน (รวมทั้งผู้สมัครตัวสำรอง) ในวงจร SSPA นี้ จะได้รับผลการจัดสรรอย่างเป็นทางการจากกรมการศึกษา (EDB) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2022

(18) Q ผู้ปกครองสามารถจะติดต่อโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ที่ต้องการเลือก และสมัครเพื่อเข้าเรียน หลังจากที่โรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมได้ออกใบแจ้งให้ทราบว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ได้หรือไม่?

A ภายใต้กลไก SSPA ที่มีอยู่ การจัดสรรที่เรียนใน โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (S1) หลังจากการหักผู้สมัครซ้ำ และโควต้า DP แล้ว จะถูกนำไปใช้สำหรับ CA โรงเรียนมัธยมศึกษาไม่ควรดำเนินขั้นตอนของการรับเข้าเรียน (รวมไปถึง ขั้นตอนของการรับสมัคร การเลือก หรือการรับนักเรียนเข้าเรียน) เพื่อบรรจุที่นั่งที่ไม่ได้ใช้ก่อนประกาศผลการจัดสรรในเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดค้านที่ไม่เหมาะสมให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนและสร้างสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่จำเป็นต้องติดต่อโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ที่ต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการทำงานของโรงเรียน

(19) Q นักเรียนบางคนได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมในฐานะเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือก และยังได้รับการเสนอที่เรียน S1 โดย NDSS secondary school หากพวกเขาตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเสนอที่เรียนจาก NDSS secondary school เหตุใดพวกเขาจึงต้องไปปรับเอกสารต้นฉบับที่เซ็นตัวไว้โดยผู้ปกครอง และแบบฟอร์มบันทึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก NDSS secondary school ที่เกี่ยวข้องคืนมาด้วย หากไม่ได้ไปปรับเอกสารคืนมา สุดท้ายนักเรียนจะได้รับการจัดสรรให้กับโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมหรือไม่?

A ตามกลไกที่มีอยู่แล้ว ในการใช้ทรัพยากรสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด NDSS secondary schools จะรวบรวมเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้โดยผู้ปกครอง และแบบฟอร์มบันทึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผู้ปกครองของนักเรียนที่ยอมรับการเสนอที่เรียนใน S1 เพื่อเป็นการยืนยันการยอมรับการเสนอ และการสละสิทธิ์ต่อที่นั่งที่ได้รับเงินช่วยเหลือใน S1 อื่นๆ (รวมถึงที่นั่ง S1 ในโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมอื่น ๆ และ Jockey Club Ti-I College) ที่จะถูกจัดสรรผ่านระบบ SSPA เพื่อป้องกันนักเรียนจากการมีที่นั่งสองแห่งในโรงเรียนมัธยมที่ได้รับเงินช่วยเหลือในเวลาเดียวกัน ภายใต้การจัดการแจ้งเตือน หากนักเรียนได้รับการแจ้งเตือนจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วม (รวมทั้ง Jockey Club Ti-I College) เป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก DP และยังได้รับการเสนอที่นั่งใน S1 จาก NDSS secondary school พวกเขาอาจจะตัดสินใจว่าจะปฏิเสธการเสนอจาก NDSS secondary school ภายในระยะเวลาที่กำหนดในเดือนเมษายนหรือไม่ (กล่าวคือภายในประมาณ 5

วันทำการหลังจากได้รับการแจ้งจากโรงเรียนว่าเป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก DP ในปลายเดือนมีนาคมวันสุดท้ายของการแจ้งไปยัง NDSS secondary schools สำหรับ SSPA 2022 คือ วันที่ 8 เมษายน 2022 ภายใต้สถานการณ์ปกติ) หากผู้ปกครองไม่แจ้งให้ NDSS secondary schools ที่เกี่ยวข้องนั้นทราบและไม่ได้รับคืนเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้โดยผู้ปกครอง และแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้กลไกที่มีอยู่ นักเรียนที่เกี่ยวข้องนั้นจะยังคงถูกรวมอยู่ในรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกของโรงเรียนที่เข้าร่วมของ NDSS schools ซึ่งจะถูกยื่นในเดือนพฤษภาคม ดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งใน S1 ของโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วม รวมถึงโรงเรียนที่เลือกพวกเขาเป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับ DP

(20) Q NDSS secondary schools สามารถปฏิเสธคำขอของผู้ปกครองเพื่อขอรับคืนเอกสารต้นฉบับที่ลงนามโดยผู้ปกครองและแบบฟอร์มบันทึกของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ได้หรือไม่?

A ตามข้อตกลงที่มีอยู่สำหรับการรวบรวมเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้โดยผู้ปกครองและแบบฟอร์มบันทึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อการยืนยันการตัดสินใจของผู้ปกครองนั้น ถูกตั้งอยู่บนหลักการของการใช้ทรัพยากรสาธารณะให้เหมาะสมและเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนสองแห่งในเวลาเดียวกัน ภายใต้การจัดการแจ้งเตือน หากผู้ปกครองของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก DP ตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเสนอที่เรียนจาก NDSS secondary schools พวกเขาจะต้องแจ้งให้ NDSS secondary schools นั้นทราบและขอรับเอกสารต้นฉบับที่ลงนามโดยผู้ปกครองและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในที่กำหนด (กล่าวคือ ภายในประมาณ 5 วันทำการหลังจากได้รับการแจ้งจากโรงเรียนว่าเป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก DP ในปลายเดือนมีนาคม วันสุดท้ายของการแจ้งไปยัง NDSS secondary schools สำหรับ SSPA 2022 คือ วันที่ 8 เมษายน 2022 ภายใต้สถานการณ์ปกติ) NDSS secondary schools จะต้องส่งคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำขอของผู้ปกครอง เมื่อได้รับเอกสารต้นฉบับที่ลงนามแล้ว มันจะเป็นการยืนยันว่าผู้ปกครองได้สละสิทธิ์ที่นั่งในโรงเรียนของ NDSS secondary schools ดังนั้นผู้ปกครองจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

(21) Q หากผู้ปกครองของผู้สมัครที่ได้รับการ DP คัดเลือกไม่สามารถรับคืนเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้โดยผู้ปกครองและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก NDSS secondary schools ภายในเวลาที่กำหนด พวกเขาจะสามารถขอรับเอกสารเหล่านี้จากโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในภายหลังเพื่อสละสิทธิ์ที่นั่งในโรงเรียนของ NDSS secondary schools ได้หรือไม่?

A ภายใต้ข้อตกลงที่มีอยู่ ผู้ปกครองจะยื่นเอกสารต้นฉบับที่ลงนามโดยผู้ปกครองของเขาพร้อมกับแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปยัง NDSS secondary schools เพื่อการยืนยันการยอมรับการเสนอจาก NDSS secondary schools และการสละสิทธิ์ที่นั่งในโรงเรียนที่ได้รับเงินช่วยเหลือใน S1 อื่นๆ (รวมถึงที่นั่ง S1 ในโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมอื่นๆ และ Jockey Club Ti-I College) ที่จะถูกจัดสรรผ่านระบบ SSPA ในอีกแห่งหนึ่ง ภายใต้การจัดการแข่งขันเดือน นักเรียนบางคนอาจปฏิเสธที่เรียนของ NDSS secondary schools หลังจากได้รับการแจ้งจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องอาจขอรับคืนเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้โดยผู้ปกครองและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก NDSS secondary schools ภายในระยะเวลา NDSS secondary schools อาจรับนักเรียนคนอื่นๆตามรายชื่อที่รอคิวเพื่อเติมที่ที่ว่างอยู่ และยื่นรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกของนักเรียนที่เข้าร่วมไปยังกรมการศึกษา (EDB) ก่อนต้นเดือนพฤษภาคม ภายใต้สถานการณ์ตามปกติ ในกรณีนี้ ผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ควรขอรับเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้โดยผู้ปกครองและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก NDSS secondary schools ภายหลังจากเวลาที่กำหนด

(22) Q หากผู้ปกครองขอรับคืนกับเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้โดยผู้ปกครองและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก NDSS secondary schools เพื่อยืนยันการสละสิทธิ์ของสถานที่เรียนที่ได้รับการเสนอ พวกเขาจะสามารถขอให้ NDSS secondary schools ที่เกี่ยวข้องที่จะรับบุตรของพวกเขาอีกครั้งในอนาคตได้หรือไม่?

A หากผู้ปกครองขอรับคืนเอกสารต้นฉบับที่ลงนามไว้โดยผู้ปกครองและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก NDSS secondary schools นั้นเป็นการแสดงว่า

พวกเขาตัดสินใจที่จะสละสิทธิ์ที่นั่งที่เสนอให้โดย NDSS secondary schools หลังจากการประกาศ SSPA ในเดือนกรกฎาคม หากผู้ปกครองต้องการจะสมัครที่เรียนใน S1 ใน NDSS secondary schools ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง โรงเรียนสามารถตัดสินใจได้ว่าการรับนักเรียนนั้นหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับกลไกการรับนักเรียนของโรงเรียนพวกเขาเอง

(23) Q โรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมสามารถแก้ไขรายชื่อของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและตัวสำรองสำหรับการเลือกที่เรียนเอง หลังจากส่งไปยังกรมการศึกษา EDB ได้หรือไม่?

A โรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมจะต้องส่งรายชื่อของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและตัวสำรองสำหรับการเลือกที่เรียนเองไปยังกรมการศึกษา EDB ในวันหรือก่อนวันที่ได้กำหนดไว้ (วันที่กำหนดสำหรับ SSPA 2022 คือวันที่ 30 มีนาคม 2022) โรงเรียนจะต้องตรวจสอบรายชื่ออย่างระมัดระวังอย่างยิ่งก่อนการส่ง หลังจากส่งรายชื่อแล้ว โรงเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อใดๆ กับพวกเขา ยกเว้นในกรณีพิเศษ (เช่น ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติสำหรับการสมัคร DP หรือจำนวนของผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกที่โรงเรียนได้แจ้งไปมากกว่า โควต้าของโรงเรียน DP ฯลฯ) หากมีกรณีพิเศษเช่นนี้ โรงเรียนจะมีจดหมายอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกรมการศึกษา EDB และขออนุมัติจากกรมการศึกษา EDB ให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกเขาจะแจ้งผู้ปกครองทราบถึงนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ

(24) Q ภายใต้การจัดการแข่งขันเดือน จำนวนสถานที่เรียนที่แสดงในเอกสารที่เกี่ยวข้องใน CA ที่จะเริ่มในเดือนเมษายนนั้นจะมีการอัปเดตด้วยการหักจำนวนของ DP ที่ได้เสนอไปแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนในขั้นตอน CA หรือไม่?

A ภายใต้การจัดการแข่งขันเดือน นักเรียนบางคนอาจได้รับการแจ้งของการสมัคร DP ที่ประสบความสำเร็จจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมสองแห่ง และในที่สุดพวกเขาจะได้รับการจัดสรรไปโรงเรียนตัวเลือกแรกของพวกเขาซึ่งเป็นไปตามกลไก SSPA ที่มีอยู่ ทำให้อีกโรงเรียนมีที่นั่งว่าง นอกจากนี้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกบางคนอาจสละสิทธิ์การจัดสรรใน DP ที่ได้จัดสรรให้กับพวกเขาและยอมรับที่เรียนที่เสนอให้โดย NDSS secondary schools ตำแหน่งที่เรียนที่ได้จัดสรรให้กับผู้สมัครที่ได้รับการจัดสรรใน DP เหล่านี้จะถูกทำให้ว่างลงเช่นกัน ภายใต้กลไก SSPA ที่มีอยู่ นักเรียนบางคนอาจจะถูกจัดสรรใน DP ที่ว่างอยู่เหล่านี้ในฐานะของผู้สมัครตัวสำรองและที่นั่งที่เหลือจะถูกใช้สำหรับ CA เอกสารที่

เกี่ยวข้องกับ CA จะมีการจัดพิมพ์ในเดือนมีนาคมเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองเพื่อการอ้างอิงของพวกเขาในเดือนเมษายน ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะอัปเดตจำนวนของสถานที่เรียนเนื่องจากกำหนดการที่แน่น

(25) Q โรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังคงจะต้องส่งผลการประเมินภายในของนักเรียนที่ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อการคำนวณของกลุ่มการจัดสรรของพวกเขาหรือไม่?

A ภายใต้การจัดการแข่งขันเดือน กลไกของ SSPA ที่มีอยู่นั้นยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมยังคงต้องส่งผลการประเมิน (IA) ภายในของนักเรียนทุกคนตอนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และช่วงกลางเทอมและตอนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนทุกคน (รวมถึงนักเรียนที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกหรือนักเรียนที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนจาก NDSS secondary schools) ในขั้นตอนของ CA ระดับคะแนนของนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมดในเขต/เครือข่ายโรงเรียนเดียวกันจะถูกนำไปจัดลำดับด้วยคอมพิวเตอร์ จากนั้นนักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นสามเขต/กลุ่มเครือข่ายต่างๆกัน แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยหนึ่งในสามของ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมในเขต/เครือข่ายโรงเรียนเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง จำนวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มจะถูกกำหนดโดยจำนวนทั้งหมดของนักเรียนที่เข้าร่วม ภายใต้การจัดการแข่งขัน เดือน กลุ่มการจัดสรรของนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด (รวมถึงนักเรียนที่ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือก) จะคำนวณตามระดับผล IA ของพวกเขา

(26) Q ทำไมกรมการศึกษา EDB จึงจะจัดหารายชื่อของผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกให้กับโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละแห่ง ในต้นเดือนเมษายนของทุกปี?

A EDB จะจัดหารายชื่อผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกให้โรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละแห่งในต้นเดือนเมษายนทุกปีเพื่ออำนวยความสะดวกในการแข่งขันผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องว่าไม่ต้องเลือกโรงเรียนในขั้นตอน CA และให้การสนับสนุนที่เหมาะสมแก่นักเรียนที่ไม่ได้รับการแจ้งเพื่อการเตรียมการในขั้นตอน CA รายชื่อของโรงเรียนมัธยมที่เกี่ยวข้อง ลำดับการเลือกโรงเรียนในใบสมัคร DP และไม่ว่านักเรียนจะถูกเลือกเป็น

ผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมหนึ่งหรือสองแห่งก็ตาม เขาจะไม่ถูกแสดงในรายชื่อนี้

(27) Q โรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาสามารถเปิดเผยสัดส่วนหรือจำนวนของนักเรียนที่ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกได้หรือไม่?

A ภายใต้การจัดการแข่งขันเดือน นักเรียนแต่ละคนอาจถูกเลือกเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมทั้งสองแห่ง สุดท้ายพวกเขาจะได้รับการจัดสรรไปที่โรงเรียนของตัวเลือกแรกและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกบางคนอาจเลือกที่จะเรียนใน NDSS secondary schools ดังนั้นนักเรียนบางคนที่ไม่ได้รับเลือกเป็นผู้สมัคร DP ที่ประสบความสำเร็จอาจยังคงมีโอกาสได้รับการจัดสรรใน DP ในฐานะผู้สมัครตัวสำรอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายของการสมัคร DP นักเรียนที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับ ของโรงเรียนอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรียนนั้นๆ นอกจากนี้ นักเรียนจะถูกเลือกเป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นตอน DP หรือไม่นั้นมีผลมาจากหลายปัจจัย รวมถึงกลยุทธ์ของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียน จำนวนของผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้าเรียนและการตัดสินใจของโรงเรียน และจำนวนของสถานที่เรียน เป็นต้น ดังนั้น สัดส่วนหรือจำนวนนักเรียนที่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการสมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกของเขาจึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่แท้จริงของระดับการศึกษาหรือการปฏิบัติงานโดยรวมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล/ตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกลยุทธ์ของนักเรียนคนอื่นๆในการเลือกโรงเรียนในขั้นตอน CA

แผนการจัดการจัดสรรที่เรียน

กรมการศึกษา

กันยายน 2021